

กมว.ปรับจริงไม่ต่ออายุตัวครูก่อน 180 วัน

นำเสนอเมื่อ : 16 เม.ย. 2557

กมว.ปรับจริงไม่ต่ออายุตัวครูก่อน 180 วัน

พลสันต์ เตือนต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนหมดอายุ 180 วัน
เตรียมหาของลงโทษผู้ละเลยปล่อยเลยกำหนด สร้างความตระหนักในวิชาชีพ

วันนี้(16 เม.ย.)ดร.พลสันต์ โพธิ์ศรีทอง ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) ครูสภา
เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กมว.เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่ประชุมได้หารือถึงการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากวันที่ 8 ธ.ค.2557 นี้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาออกครั้งแรกจำนวนกว่า 400,000 รายจะหมดอายุรอบสอง
ซึ่งตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระบุให้ยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า
180 วัน เพราะฉะนั้นวันที่ 12 มิ.ย.2557
จึงเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธ.ค.2557
ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ทยอยมายื่นคำขอต่ออายุบางส่วนแต่ยังไม่มากนัก และจากการต่อใบอนุญาตครั้งที่ 2 เมื่อปี 2553
ก็พบว่ามีครูและบุคลากรจำนวนไม่น้อยที่ไม่ตระหนักเรื่องนี้ ไม่ยื่นคำขอต่ออายุก่อนหมดอายุ 180 วัน
ปล่อยให้ใบอนุญาตหมดอายุไป แต่เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตก็พากันมาขอต่อ
ซึ่งคุรุสภาก็ไม่สามารถต่อให้ได้ทัน จึงต้องมีการผ่อนผันกันมาเรื่อย ๆ ดังนั้นที่ประชุม
กมว.จึงได้เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการต่ออายุให้มากขึ้น

“กมว.ได้ กำหนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์เรื่องมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักเรื่องการต่อใบอนุญาต
เพราะต่อจากนี้ไปจะไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตกรณีเร่งด่วนอีกแล้ว หากไม่ต่ออายุภายในเวลาที่กำหนด คือ 180
วันก่อนหมดอายุจะมีการลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้กำลังจะพิจารณาว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง
แต่อย่างน้อยจะต้องมีการปรับแนอนเพื่อให้เกิดความตระหนัก
และหากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดแล้วปล่อยให้หมดอายุก็就会有ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ
โดยในช่วงที่ใบอนุญาตขาดอายุจะไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ
และถ้ามีตำแหน่งเป็นผู้บริหารแล้วได้มีการอนุมัติอะไรไปสิ่งที่อนุมัติไป นั้นก็ต้องถือเป็นโมฆะ เป็นต้น”ประธาน
กมว.กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตือนความจำสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไป
คุรุสภาจะทำสมุดคู่มือซึ่งมีลักษณะคล้ายพาสปอร์ตให้แก่ครูทุกคนว่า ใบอนุญาตจะหมดอายุเมื่อใด
จะต้องต่อก่อนวันที่เท่าใด ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยได้มาก

ดร.พลสันต์ กล่าวอีกว่า
นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการยื่นขอต่ออายุ
ทางคุรุสภาได้ทำโปรแกรมการต่ออายุใบอนุญาต ชื่อ “ksp renew” ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

แล้วยื่นคำขอได้ที่สถานศึกษาเพื่อรวบรวมส่งให้ครูสุภาเขตตรวจเพื่อเป็นการกรอกรงชั้นหนึ่งก่อนที่จะเสนอมายังครูสุภา
หรือจะไปยื่นที่ครูสุภาเขตโดยตรง หรือที่ครูสุภาก็ได้ ทั้งนี้ขออย่าวายังมีเวลาอีกเกือบ 2
เดือนขอให้เร่งมายื่นคำขอยารอใหจวนตัวเพราะอาจจะไม่ทันการ

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพุธ 16 เมษายน 2557